

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND - Tổ trưởng Tổ Đề án 06/CP thị xã tại Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Ngày 11/11/2022, UBND Thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn thị xã năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dưới sự chủ trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã - Tổ trưởng Tổ Đề án 06/CP thị xã. Thành phần tham dự có: Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, đại diện cấp ủy, chính quyền các phường, thành viên Tổ công tác Đề án 06/CP thị xã và các phường. Sau khi nghe Công an thị xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện và các ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã - Tổ trưởng Tổ đề án 06/CP thị xã - Chủ trì buổi làm việc kết luận như sau:

UBND thị xã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án 06 của các ngành, đơn vị, địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, kết quả trên vẫn còn một số tồn tại như:

Kết quả thực hiện cấp định danh điện tử mức 1, 2 trên toàn thị xã trong "chiến dịch 90 ngày đêm" còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đề ra; kết quả tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia của một số cơ quan, ban ngành còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương

Người đứng đầu các phòng, đơn vị, địa phương phải nâng cao nhận thức đối với mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích mang lại của Đề án 06/CP.

Tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng hóa dưới nhiều hình thức hơn nữa. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06/CP không chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền mà phải có giải pháp cụ thể để thực hiện các nội dung, công việc đã đề ra.

Các đơn vị, địa phương phải đặc biệt quan tâm, cùng chung tay thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP, không coi đây là nhiệm vụ riêng của ngành Công an. Phải tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao tỷ lệ việc thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình (thành viên Tổ giúp việc TCT) chủ động tham mưu triển khai đề án 06/CP tại cơ quan, đơn vị mình và báo cáo số liệu, kết quả thực hiện về Công an thị xã (cơ quan thường trực) để tổng hợp xây dựng báo cáo của UBND thị xã để báo cáo UBND tỉnh, Công an tỉnh theo quy định.

2. Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò, Trung tâm Y tế nghiên cứu, tham mưu thúc đẩy việc triển khai thực hiện khám chữa bệnh bằng căn cước công dân có gắn thẻ chip thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế (thực hiện ngay trong tháng 11/2022)

3. Giao UBND các phường phải triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung được chỉ đạo; báo cáo số liệu cụ thể kết quả việc thực hiện cấp tài khoản định danh điện mức 1, mức 2 cho Chủ tịch UBND thị xã trước ngày 18/11/2022.

4. Công an thị xã (cơ quan thường trực triển khai Đề án 06): Tăng cường công tác tham mưu UBND thị xã để triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nội dung của Đề án 06/CP trên địa bàn thị xã; thường xuyên đôn đốc các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường triển khai thực hiện.

Chủ động, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch để tham mưu, đề xuất UBND thị xã bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Trên đây là kết luận của đồng chí Đoàn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã - Tổ trưởng Đề án 06 thị xã tại Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn thị xã năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. UBND thị xã thông báo cho các phòng, ban đơn vị liên quan, UBND các phường và các thành viên trong Tổ đề án 06/CP thị xã được biết để thực hiện./

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND TX (b/c);
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan ;
- UBND các phường;
- Các thành viên Tổ Đề án 06 thị xã;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Võ Văn Thọ